

Số: *116* /ĐA-UBND

Tân Yên, ngày *17* tháng *9* năm 2019

ĐỀ ÁN

Phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Trong những năm qua, kinh tế của huyện Tân Yên tăng trưởng khá nhanh và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đời sống của nhân dân ngày một cải thiện và nâng lên đáng kể.

Bên cạnh những lợi ích về kinh tế đem lại, môi trường đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý hợp vệ sinh gây ra. Rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng đa dạng về số lượng và chủng loại, trong khi công tác phân loại rác tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu, tình trạng xả rác thải không đúng nơi quy định tại các khu vực công cộng vẫn còn diễn ra, gây ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh, nhất là khu vực nông thôn, tình trạng rác thải ở các khu trung tâm, thị trấn, thị tứ, đặc biệt là thị trấn Cao Thượng chưa có phương án xử lý hiệu quả do chưa có bãi rác dẫn đến tình trạng thu gom tập trung trở thành nhiều điểm tồn đọng rác trên các tuyến đường, khu chợ gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường.

Nguyên nhân là do ý thức của người xả thải còn chưa nhận thức đầy đủ về công tác phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, việc kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm còn chưa đạt yêu cầu, hạ tầng vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập, không đồng bộ chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Để giải quyết vấn đề rác thải, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, công tác phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại nguồn, kiểm soát ô nhiễm môi trường vào nền nếp; UBND huyện xây dựng **“Đề án phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện”**

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo vệ Môi trường ngày 26/3/2014;

Nghị quyết số 139-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Nghị quyết số 14-NQ/HU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đảm bảo vệ sinh môi trường”

Kết luận số 47-KL/HU, ngày 11/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đảm bảo vệ sinh môi trường”

2. Mục tiêu

Rác thải sinh hoạt phải được phân loại, xử lý tại đầu nguồn, được thu gom, vận chuyển và xử lý triệt để, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra.

Nâng cao nhận thức, ý thức hợp tác của cộng đồng dân cư trong việc phân loại, xử lý rác tại nguồn, dần hình thành thói quen văn minh trong công tác vệ sinh môi trường.

Rác phân loại xong được phân chia thành các sản phẩm như: làm phân bón cho cây trồng, đưa trở lại tái chế thành các vật dụng hữu ích, chỉ còn số ít rác thải được xử lý bằng phương pháp đốt (công nghệ cho phép) hoặc chôn lấp.

III. NỘI DUNG

1. Phân loại rác thải sinh hoạt.

1.1. Rác thải sinh hoạt phát sinh tại hộ gia đình được phân loại thành ba nhóm như sau:

- Nhóm rác thải hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả).
- Nhóm rác thải vô cơ (bao bì công nghiệp, nilon, cao su, kim loại, vật liệu bằng nhựa,...)
- Nhóm rác thải khác (thủy tinh, sành, sứ, ...).

Rác thải sinh hoạt đã phân loại được đựng trong thùng chứa rác do đơn vị thu gom cung cấp. Mỗi hộ gia đình được giao 2 thùng đựng rác (mỗi thùng đựng rác được dán các dòng chữ to, dễ nhìn “Rác hữu cơ”, “Rác vô cơ” có giải thích cụ thể bằng chữ nhỏ ở dưới. Mỗi khu phố (tùy điều kiện cụ thể) được đặt 1 thùng chứa rác thải khác (thủy tinh, sành, sứ,...). Các thùng đựng rác thải được đơn vị thu gom mang rác đi xử lý theo qui trình (do đơn vị thu gom qui định).

1.2. Rác thải phát sinh tại nơi công cộng:

Tại nơi công cộng như chợ, công viên, vỉa hè có các đối tượng kinh doanh và đóng phí vệ sinh môi trường, mỗi nơi đều có 2 thùng chứa rác (rác vô cơ và rác hữu cơ).

2. Xử lý rác thải sinh hoạt sau phân loại.

2.1. Rác thải hữu cơ.

Rác thải hữu cơ được đơn vị thu gom mang đến khu vực trung chuyển và được kiểm tra sơ bộ một lần nữa trước khi đưa đến nơi xử lý (trang trại, vườn của các hộ gia đình đã đăng ký,...).

2.2. Rác thải vô cơ.

Rác thải vô cơ được đưa đến khu vực trung chuyển, tại đây rác được phân loại thành rác tái chế, rác phải xử lý bằng lò công nghệ,... Rác tái chế được mang

đi bán cho các nhà máy; rác vô cơ khác được đưa đến lò công nghệ hiện đại để xử lý bằng phương pháp đốt.

2.3. Rác thải khác.

Rác thải khác được đưa đến nơi trung chuyển, tại đây được phân loại để đem bán cho các nhà máy hoặc mang đi chôn lấp.

2.4. Mỗi đơn vị xã, thị trấn đều có các điểm trung chuyển rác, đảm bảo rác phải được chứa vào các lô khác nhau và xử lý rác hữu cơ.

Mỗi điểm trung chuyển rác phải có ít nhất 3 lô: Lô chứa rác thải hữu cơ, lô chứa rác thải vô cơ và lô chứa rác thải khác. Tùy theo mức độ về khối lượng rác mà phân chia thành các lô to, nhỏ khác nhau.

Riêng lô chứa rác thải hữu cơ, nhà nước sẽ hỗ trợ thêm phân bón để hòa trộn thành phân bón tổng hợp. Năm đầu tiên ưu tiên các chủ vườn, trang trại được lấy rác miễn phí. Từ năm thứ 2 trở đi, rác hữu cơ được chế thành phân bón sẽ bán cho các đối tượng. Tiền thu được sẽ quay trở lại hỗ trợ cho công tác xử lý rác thải.

3. Tổ chức bộ máy thực hiện Đề án.

3.1. Thành lập Ban điều hành chung

Ban điều hành được thành lập do đồng chí Phó Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban, phó ban là Chủ nhiệm Hợp tác xã (hoặc Trưởng nhóm thu gom); thành viên gồm cán bộ làm công tác tài nguyên và môi trường, tư pháp cấp xã, trưởng thôn, khu, phố (Trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã, trưởng nhóm thu gom).

Ban điều hành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hỗ trợ kinh phí hoạt động theo từng giai đoạn (được UBND huyện qui định). Ban điều hành có trách nhiệm vận hành toàn bộ hoạt động thu gom, xử lý rác thải cho đến khi thành nề nếp thì bàn giao cho Hợp tác xã vệ sinh môi trường và chấm dứt hoạt động.

3.2. Tổ chức đội ngũ làm công tác thu gom, xử lý rác thải

UBND cấp xã kiện toàn Hợp tác xã vệ sinh môi trường hoặc Tổ, Đội làm công tác vệ sinh môi trường hiện có theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động để đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ rác thải trên địa bàn (có cơ chế hỗ trợ cho hoạt động của tổ chức này).

Ở mỗi khu dân cư, nơi công cộng có các thùng chứa rác đều phải suy tôn 1 người trong khu vực làm quản lý chung. Người quản lý có trách nhiệm quản lý các thùng chứa rác và nhắc nhở mọi người chấp hành qui định về thu gom rác thải.

Đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường có trách nhiệm thu gom, xử lý rác thải kịp thời do ban điều hành cấp xã qui định.

3.3. Thành lập Tổ làm công tác thông tin, tuyên truyền.

Tổ thông tin, tuyên truyền do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, phó Ban là Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch MTTQ; thành viên gồm: Trưởng các đoàn thể cấp xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn. Tổ thông tin tuyên truyền có

nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền về phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; mời giảng viên tập huấn, hướng dẫn phân loại, xử lý rác tại nguồn; động viên các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ký cam kết phân loại, tập kết, xử lý rác thải; tuyên truyền đến các đối tượng về nghĩa vụ thực hiện nộp phí vệ sinh môi trường.

3.4. Tiến hành làm điểm về công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Trên địa bàn huyện được phân chia thành 2 khu vực.

*. Khu vực đô thị (bao gồm các khu phố của Thị trấn Cao Thượng, Thị trấn Nhã Nam và thị tứ tại các xã). Khu vực đô thị được làm điểm công tác thu gom, xử lý rác thải tại Thị trấn Cao Thượng, Thị trấn Nhã Nam nhằm giảm áp lực về rác thải sinh hoạt tại các điểm nóng.

*. Khu vực nông thôn (gồm các xã còn lại): Thống nhất chọn xã Cao Thượng làm điểm về công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt. Khu vực nông thôn chỉ có 1 thùng rác duy nhất để ở các điểm dân cư và công tác thu gom, xử lý rác thải do Chủ tịch UBND xã qui định. Các đơn vị khác chọn 01 thôn, khu phố để làm điểm.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn

Để đề án triển khai có tính khả thi cao, đề nghị cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy các xã, thị trấn có nghị quyết về thu gom, xử lý rác thải theo đề án, chỉ đạo đến chi bộ cơ sở để triển khai thực hiện.

UBND huyện phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách xã để thực hiện các nội dung của đề án. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đến cơ sở và có chỉ đạo kịp thời để điều chỉnh nội dung thực hiện cho phù hợp với thực tế, có hiệu quả cao. UBND các xã, thị trấn phân công thành viên thường xuyên bám sát thôn để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu được thực chất về rác thải sinh hoạt và tham gia thực hiện

Đề nghị các Ban Tuyên giáo Huyện ủy đưa nội dung của đề án vào các bản tin cho sinh hoạt chi bộ hàng tháng; Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai hệ thống pa nô, áp phích để tuyên truyền. Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông tích cực đưa nội dung của đề án vào tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan chuyên môn, các nhà trường tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh về tác dụng của việc phân loại, xử lý rác, về sự nguy hiểm của xử lý rác không đúng cách để hiểu được và thực hiện.

3. Thực hiện tốt công tác thu phí Vệ sinh môi trường, bố trí kinh phí ngân sách hợp lý để hỗ trợ cho thực hiện các nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải.

Căn cứ các văn bản của HĐND tỉnh về thu phí vệ sinh môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch để giúp các xã, thị trấn xây dựng phương án thu và quản lý, sử dụng tiền

phí vệ sinh môi trường. Thu phí vệ sinh môi trường phải được thực hiện đối với tất cả các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn huyện. Mức thu phí vệ sinh môi trường phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc quản lý, sử dụng phí vệ sinh môi trường phải thực hiện theo hướng dẫn của nhà nước.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND đơn vị làm điểm lập kế hoạch kinh phí chi tiết để thực hiện đề án, trình Thường trực Huyện ủy cho ý kiến để thực hiện. Kinh phí hỗ trợ gồm: hỗ trợ mua thùng chứa rác thải cho hộ gia đình, cá nhân, hỗ trợ xe gom rác; hỗ trợ cho người trực tiếp làm công tác thu gom, xử lý rác thải, hỗ trợ mua phân bón để trộn với rác hữu cơ.

4. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

Hàng năm, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức sơ kết công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn. Công tác sơ kết được đánh giá đầy đủ, toàn diện và có biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt. Ngược lại phải thẳng thắn nhắc nhở cá nhân, đơn vị làm chưa tốt để sớm khắc phục. Đối với các cá nhân, đơn vị có sai phạm trong công tác thu gom, xử lý rác thải phải kiên quyết xử lý tùy mức độ vi phạm theo qui định của pháp luật.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đề án; phối hợp các hoạt động tuyên truyền về phân loại, xử lý rác tại nguồn, đề xuất UBND huyện hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ trang thiết bị vệ sinh môi trường cho việc phân loại, xử lý rác tại nguồn; thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo đề xuất UBND huyện chỉ đạo theo quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu bố trí kinh phí thực hiện đề án. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

3. Công an huyện: Tăng cường hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, gây ô nhiễm môi trường.

4. Phòng Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo các Nhà trường đưa nội dung giáo dục tuyên truyền về tác dụng của việc phân loại, xử lý rác, về sự nguy hiểm của xử lý rác không đúng cách cho học sinh các cấp học.

5. Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông huyện: Làm tốt công tác tuyên truyền nội dung phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và tác hại của việc xử lý rác thải không đúng cách trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời giới thiệu các điển hình tiên tiến, cách làm hay của các tập thể cá nhân trên địa bàn.

6. UBND các xã, thị trấn.

Sau khi đề án được thông qua, UBND các xã, thị trấn tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đặc biệt chú trọng đến tổ chức bộ máy làm công tác vệ sinh môi trường, phân loại, xử lý rác tại nguồn, công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trong việc phân loại, xử lý rác.

Chỉ đạo các thôn, khu, phố duy trì hoạt động hiệu quả các tổ, đội vệ sinh môi trường chuyên trách thu gom, xử lý rác thải.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định.

Tổ chức thu tiền theo giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Bố trí kinh phí đảm bảo cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, phân loại rác thải tại nguồn.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội:
Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền cơ sở trong quá trình thực hiện đề án.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, TN và MT;

Bản điện tử:

- UBND tỉnh;
- Sở TN và MT tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- Các đồng chí Huyện ủy viên;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Lượng